
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๑๖ 

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมเข้าชี้แจงรายละเอียด
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผล
การประชุมได้ ดังนี้  

 
เรื่องที่พิจารณา 
 มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับ  

๑. สำนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
๒. สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
๓. กรมการขนส่งทางบก 
๔. กรมการขนส่งทางราง 
๕. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องคก์ารมหาชน) 
๖. กรมทางหลวง 
๗. กรมทางหลวงชนบท 
๘. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย  
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

 
ผลการพิจารณา 

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับ  
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   ๓๙๒,๖๖๐,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่า การทำขอรับงบประมาณของกระทรวงคมนาคม กำหนดกรอบเวลาให้แต่ละ

หน่วยงานในสังกัดส่งคำของบประมาณมายังสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอย่างไรก่อนส่งให้สำนัก
งบประมาณ 
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- ขอสอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมว่า  โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ ๖ (อุบลราชธานี-สาละวัน) มีความคืบหน้าอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะมีแนวทางการพิจารณาขยายโครงการ
รถไฟฟ้า ๒๐ ตลอดสาย ให้ครอบคลุมรถไฟฟ้าสีอื่นหรือไม่นอกจากสายสีม่วงและสายสีแดง 

- ขอสอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมว่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมีความ
คืบหน้าอย่างไร และต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเท่าไหร พร้อมกับงบประมาณที่จะต้องใช้ในโครงการนั้น
มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร 

- ขอสอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)  มีความคืบหน้าอย่างไรและจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร 

- ตามที่จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลก จึงขอสอบถามสำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมจะยังพัฒนาท่าอากาศยานนครราชสีมาในเชิงพาณิชย์หรือไม่   

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประเมินว่าจะมีงบเหลือจ่ายเป็น
จำนวนเท่าไหรและจะมีแนวทางการบริหารงบประมาณดังกล่าวอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการเปิดให้บริการทางด่วนพิเศษสายวงแหวนตะวันตกและอัตราการ
จัดเก็บจำนวนเท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างขยายถนนจากสองเลนเป็นสี่เลน เส้นทางหมายเลข ๔๑ 
และหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังภาคใต้ อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองในการเดินทางไปยังภาคใต้ และเป็นถนนที่มี
มาตรฐาน อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการก่อสร้างถนนเพ่ิมเติมผ่านชุมชนบริเวณอำเภอนาชะอัง 
จังหวัดชุมพร เป็นอุโมงค์ลอดมีน้ำท่วมขังตลอดเวลา นักเรียนไม่สามารถใช้เส้นทางเดินทางไปโรงเรียน 
อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการเพ่ิมเที่ยวบินในช่วงเย็นการเดินทางระหว่างกรุงเทพ ชุมพร และแนวทาง
การแก้ปัญหาการเดินทางระหว่างทะเลสาปสงขลาสิงหนคร เทศบาลเมืองสงขลา ปัจจุบันใช้แพในการ
เดินทาง อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งจังหวัดชุมพร ให้เชื่อมต่อกัน เพ่ือแก้ปัญหาใน
การเดินทางช่วงเทศกาลอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ระบบถนน ระบบราง ไม่ให้มีเกินความจำเป็นกับความต้องการอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางส่งเสริมให้หน่วยงานในกำกับของกระทรวงคมนาคม จัดทำข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนดในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการคำของบประมาณสงป 
๑๐๑๓ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางอุดหนุนเรือสาธารณะเดินเรือในช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วนว่า ให้มีเพิ่มความถี่ใน
การเดินเรือมากขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วน เพื่อเพิ่มจำนวนคนโดยสารทางเรือมากขึ้น อย่างไร 
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- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณสนับสนุนคาร์บอนเครดิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ทำงานปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์มากกว่าที่กำหนดตามมาตรฐาน มีการควบคุมอย่างไร และจัดสรร
งบประมาณเพื่อบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ อย่างไร  

- กรณีส่วยรถบรรทุกมีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานควรมีการพิจารณางบประมาณของด่านชั่ง
น้ำหนักให้ต่อเนื่องทุกปีโดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และขอทราบความคืบหน้าการ
ดำเนินการของตั๋วร่วมเชื่อมข้ามระบบระหว่าง BTS และ MRT และเห็นว่าหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ
กับการเพ่ิมจุดพักรถให้เกิดขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก 

- กรณีส่วยรถบรรทุกมีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานควรมีการพิจารณางบประมาณของด่านชั่ง
น้ำหนักให้ต่อเนื่องทุกปีโดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และขอทราบความคืบหน้าการ
ดำเนินการของตั๋วร่วมเชื่อมข้ามระบบระหว่าง BTS และ MRT และเห็นว่าหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ
กับการเพ่ิมจุดพักรถให้เกิดขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงท่ีต้อง อำนวย

ความสะดวกให้กับประชาชนหรือการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้สะดวกปลอดภัยตรงเวลา 
ราคาสมเหตุผล ต้องบูรณาการเพ่ือตอบโจทย์ขนส่งคนและสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้สะดวก
ปลอดภัย ตรงเวลา ราคาสมเหตุผล 

 - กรณีการขนส่งสะดวกที่สุด แต่แพงที่สุดคือการขนส่งทางถนน เปรียบเทียบกัน ๓ ส่วนทั้งถนน 
ราง น้ำ การขนส่งทางน้ำถูกที่สุด ระบบรางในลำดับรองลงมา ส่วนทางถนนต้นทุนการขนส่งสูงที่สุดแต่
ทางถนนสะดวกที่สุดเพราะสามารถขนส่งจากต้นทางไปสู่ปลายทาง ส่วนทางน้ำหรือทางรางจำเป็นต้อง
มาเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ จึงเป็นสาเหตุที่ประเทศไทยมีรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมาก 

 - กระทรวงคมนาคมดำเนนิการตามนโยบายการไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ 
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่งจากเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินกู้หรือเป็นเงินงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ ส่วนที่สอง ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการในเรื่องของ
ประสิทธิภาพและความคล่องตวัการให้บริการคุณภาพชีวติกบัประชาชน เนื่องจากมีศักยภาพการบริการ
ให้กับประชาชน ไม่มีอุปสรรคทางด้าน กฎ ระเบียบ และมีความคล่องตัวสูง ส่วนที่สามที่มีใช่จาก
โครงการในลักษณะพีพีพี 

 - กรณีแผนงานมาสเตอร์แพลนในการแก้ปัญหามีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหา เช่น  
ในเรื่องของการจราจรติดขัดทั้งในเมือง ระหว่างเมือง การขนส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้
สะดวกปลอดภัยตรงเวลา ราคาสมเหตุสมผล สามารถลดต้นทุนการขนส่ง 

 - กรณีแนวทางการจัดทำมาสเตอร์แพลนที่เป็น (เนื้อหา) คอนเซ็ปต์โชว์บางส่วนมีรายละเอียด
ถึงขั้นที่จะลงไปถึงขั้นแอ็คชั่นแพลต (ปฏิบัตงิาน) เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 

 - กรณีการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณะแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถตอบโจทย์การ
ให้บริการของประชาชน ไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรทำให้ประชาชนต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว  
สืบเนื่องมาจากระบบขนส่งสาธารณะในขณะนั้นยังไม่ครอบคลุมและเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ 
ระบบ ฟีดเดอร์ เป็นที่มาของแผนงานมาสเตอร์แพลนทำรถไฟฟ้าจำนวน ๑๔ สาย เชื่อมต่อกันเป็น
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ระยะทางรวมทั้งหมด ๕๕๔ กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดให้บริการมาแล้ว จำนวน ๒๗๐ กิโลเมตร มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าร้อยละ ๘๐ ถึง ๙๐ ภายในปี ๒๕๗๒   

- กรณีการบริหารจัดการระบบที่ถูกต้องสำหรับระบบราง จึงเป็นที่มาของการตั้งกรมการขนส่ง
ทางราง ทำหน้าที่ เป็นเล็กกูเลเตอร์  ขับเคลื่อน จึงต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางราง 
 และพระราชบัญญัติตั๋วร่วม ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและราคาที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมี
เครื่องมือโดยมีกฎหมายมารองรับ เพื่อจัดทำตั๋วร่วมบตัรแมงมุม และประสบปัญหากรณีสัญญาสัมปทาน
ให้กับเอกชนเดินรถไฟฟ้า ไม่มีกฎหมายบังคับ จึงต้องขอความร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน ควรมีกฎหมายท่ีชัดเจน  

- กรณีกรมทางหลวงมีแผนงานมอเตอร์เวย์แพลนหรือมาสเตอร์แพลนในระดับคอนเซ็ปต์ชั่ว 
 (M Map) และกรมขนส่งทางรางบูรณาการกับทางรถไฟระหว่างเมืองกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 (R Map) แต่เมื่อต้องการทำรถไฟทางคู่ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงได้จัดทำรั้ว ในการจัดทำแผนงานไม่ได้
พิจารณาร่วมกันตั้งแต่ต้น ทำให้การก่อสร้างทางรถไฟแบ่งชุมชนออกเป็นสองฝั่ง เวลาออกแบบจึงต้อง
ออกแบบไปด้วยกันทุกมิติ  

- กรณีกรมขนส่งทางรางกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางภารกิจ อำนาจหน้าที่ 
แตกต่างกัน กรมการขนส่งทางรางทำหน้าที่จัดระเบียบ เป็น (Regulation) วางมาตรฐานต่าง ๆ 
เป้าหมาย และภารกิจต่างกันสถาบันเทคโนโลยีระบบรางตั้งขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะกระจายไม่มีการรวมศูนย์ ไม่มีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการรับการถ่ายทอดไปทำอะไร และมุ่งเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง และมุ่งเน้น
การพัฒนาเป็นผู้ผลิตแทนเป็นผู้ซื้อ เริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นระบบต่าง ๆ 
รวมถึงผลิตหัวรถจักรในประเทศไทย ส่งเสริมและผลิตแล้วส่งออกได้เป็นรายได้ให้กับประเทศไทย
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเขตติดต่อ  

- กรณีความปลอดภัยของประชาชน จำเป็นต้องมีความปลอดภัยในระบบราง แต่ที่ผ่านมี  
(Operator) โอเปอเรเตอร์ รายเดียว กรณีการก่อสร้างรถไฟระหว่างเมือง ตามพระราชบัญญัติรรถไฟ
แห่งประเทศไทย ดำเนินการตั้งแต่ก่อสร้างทาง กำกับดูแล ให้บริการประชาชนรวมทุกอย่าง จึงเกิด
ปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งรวมเลคกูเลเตอร์กับโอเปอเรเตอร์อยู่ด้วยกัน จึงเป็นเหตุผลตั้งกรมขนส่ง
ทางรางแยกออกมาเป็นเลคกเูลเตอร์  

- กรณีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๖๖ ปริมาณเงินลงทุน ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ เป็นเรื่องเกี่ยวกับถนน ส่วนเงินนอกงบประมาณนำมาใช้ในระบบรางร้อยละ 
๖๕ ส่วนใช้ในทางถนน ร้อยละ ๒๐  

- กรณีการก่อสร้างถนนพระราม ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายและ
แนวทางกำกับการดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๘ เร่งรัดดำเนินการ
ก่อสร้างจนถึงบริเวณแยกบางขุนเทียนซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นในช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมา 
และกรมทางหลวงต้องรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างที่กระทรวงคมนาคมทุกเดือน  

- กรณีแนวทางการก่อสรา้งถนนเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ภาคใต้ ถนนมอเตอร์เวย์สาย ๘๑ จากอำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดกาญจนบุรี แล้วเสร็จภายในกลางปี ๒๕๖๘ เปิดให้บริการตลอด
เส้นทาง และแนวทางการสร้างทางด่วนจากอำเภอบางใหญ่ไปจังหวัดนครปฐม และระยะต่อไปจาก
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จังหวัดนครปฐมไปถึงแยกวังมะนาว จังหวัดราชบุรี แนวทางการก่อสร้างถึงชะอำ ซึ่งใกล้กับชุมชนได้รับ
การต่อต้าน  

- ในเรื่องคาร์บอนเครดิต ได้มีการให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล
โดยเป็นหน่วยงานหลักในการประเมิณก๊าซเรือนกระจก โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟรางคู่ 

- โครงการจัดตั้งวิเคราะห์การบินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอากาศยานเป็นโครงการเพื่อเตรียมการ
ในการรองรับการตรวจ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมควรพิจารณาบนพ้ืนฐานของการบูรณาการทั้ง

ระบบและมีแผนแม่บทชัดเจน แทนที่จะพิจารณาแยกเป็นส่วนและให้ความสำคัญกับการสร้างถนนเป็น
หลักเหมือนอดีตที่ผ่านมา เพ่ือให้การคมนาคมแต่ละระบบมีความเชื่อมโยงถึงกันและไม่ให้การดำเนิน
โครงการมีความซ้ำซ้อนกัน 

- การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ควรตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น  
การกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางระบบขนส่งสาธารณะแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 
เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมใน
เส้นทางระหว่างเมือง ควรให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้การพัฒนาไม่ได้กระจุก
ตัวอยู่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

- สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรกำชับให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม วางแผน
และกำหนดเป้าหมายร่วมกันชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางประชาชนและสินค้า  
เพื่อลดบทบาทการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและรถไฟทางคู่เพิ่ม
มากขึ้น 

- สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศ 
เพื่อไม่ให้เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบกระทรวงคมคมเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก 
 - เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรี เคยมีมติห้ามไม่ให้มกีารตัดถนนเพ่ือเป็นทางสัญจร
สาธารณะขึ้นใหม่ และเส้นทางสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้วจะไม่สามารถขยายช่องจราจร ซึ่งเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวส่งผลไม่สามารถขยายถนนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าและเพ่ิม
ความปลอดภัยให้กับประชาชน อีกทั้งต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษามาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ือผ่อนผันการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลานานในการดำเนินการ ดังนั้น 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรเร่งประสานงานกับคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
 - ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรปรับปรุงและทบทวนการลำดับ
ความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการคมนาคม โดยคำนึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัยและความยั่งยืน พร้อมกับส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม 
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- กรณีการดำเนินงานของตั๋วร่วมค่าโดยสาร ควรพิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหาต่อไป และการดำเนินการตั๋วร่วมอย่างน้อย ระหว่างรถโดยสารประจำทางกับ
รถไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชน  

- กรณีรายละเอียดหลักเกณฑ์การขออนุญาตขยายสนามบิน ควรกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตที่เข้มงวด เพ่ือให้การบริการงบประมาณเกิดความคุ้มค่า  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส่งข้อมูล

เอกสารเกี่ยวกับโครงการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีส้มพร้อมกับความคิดเห็นของหน่วยงานที่เสนอต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส่งข้อมูล
เอกสารรายงานแผนการปฏิบัติการ ๕ ปี  

- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ข้อมูล
แผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งทางถนนและ
ทางราง การเปลี่ยนถ่ายคนและสินค้า การกำหนดขนาดและการวางแนวของรางรถไฟ 
 - นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงคม ส่งข้อมูลแนวคิด
ในการจัดสรรงบประมาณภายใต้หลักคิดที่ว่าหากกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณ ๒ แสนล้านบาทต่อปี 
จะดำเนินการจัดสรงบประมาณให้กบัแต่ละโครงการเปน็จำนวนสัดส่วนเท่าใด ประกอบด้วย ๑. ถนนเก่า 
(ซ่อม/ปรับปรุง) ๒.ถนนใหม่ (สร้าง) ๓. รถไฟหรือรถไฟฟ้าในกรุงเทพ (สร้าง/อุดหนุน) ๔. รถไฟหรือ
รถไฟฟ้าในหัวเมือง/ต่างจังหวัด (สร้าง/อุดหนุน) ๕.รถเมล์หรือขนส่งสาธารณะประเภทอื่นในกรุงเทพ 
(สร้าง/อุดหนุน) ๖.รถเมล์หรือขนส่งสาธารณะประเภทอื่นในหัวเมือง/ ต่างจังหวัด (สร้าง/อุดหนุน) ๗.
สนามบิน (สร้าง/อุดหนุน) และ ๘.อื่น ๆ (งบประจำ) 

- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
ส่งข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง 
 - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมว่า  
ส่งข้อมูลเอกสารแสดงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และงบประมาณ 

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ คณะกรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private 
Partnership PPP) จำนวนกี่โครงการ วงเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และ  
ปี ๒๕๖๘  
 ๒. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนของกรมทางหลวงและกรม
ทางหลวงชนบท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมถึงงบประมาณ
แบบผูกพัน รายการงบลงทุน และงบประมาณในปี ๒๕๖๘   
 ๓. ขอทราบรายละเอียดกรณีภาคเอกชนได้รับสัมปทาน หน่วยงานของรัฐได้รับประโยชน์
อย่างไร เปรียบเทียบหากดำเนินการเอง แนวทางไหนดีกว่าอย่างไร  
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สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ๑๓๓,๘๐๓,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

 - ขอสอบถามสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ว่าปัจจุบันโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) มีความคืบหน้าอย่างไร 
 - ขอสอบถามว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กำหนดกรอบเวลาการ
ก่อสร้างเส้นคมนาคมทางรางเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสามเส้นทางอย่างไร และเส้นทาง
ใดจะสามารถดำเนินได้เสร็จก่อนและมีการจัดลำดับความสำคัญแต่ละเส้นทางอย่างไร 
 - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รายงานว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเสร็จแล้ว จึงขอสอบถามว่าเหตุ
ใดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ถึงได้เสนอรับงบประมาณสนับสนุนอีก และเนื้องานแตกต่างจากปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ อย่างไร 

- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะจำนวนหลายโครงการ จึงขอสอบถามว่า
โครงการเพิ่มสัดส่วนระบบขนส่งสาธารณะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีแนวทางหรือมาตรการให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการท่ีเกี่ยวกับการศกึษารปูแบบการกำกับดูแลและบริหารจัดการตั๋ว
ร่วมวงเงิน ๓๖ ล้านบาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ ถึงปี ๒๕๗๐ ดำเนินการศึกษาเรื่องอะไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการศึกษาพัฒนาระบบการคมนาคมเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริม
การใช้ระบบรถไฟฟ้าศึกษาอะไรบ้าง ซ้ำซ้อนกับโครงการของกรมการขนส่งทางบกที่มีการศึกษาทั้ง
การศึกษาการอุดหนุนรถโดยสารสาธารณะ อย่างไร บูรณการร่วมกันหรือไม่ 

- ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการของตั๋วร่วมเชื่อมข้ามระบบระหว่าง BTS และ MRT  
- โครงการศึกษาจัดทำกรอบดำเนินงานและแผนบริหารจัดการภัยพิบัติเพ่ือลดผลกระทบ

โครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมอย่างยั่งยืน มีแนวทางความคืบหน้าดำเนินโครงการอย่างไร 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะการดำเนินการของตั๋วร่วมเชื่อมข้ามระบบระหว่าง BTS และ

MRT ปัจจุบันได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องตั๋วร่วมโดยผ่านคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ซึ่งอยู่ระหว่าง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบและเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ต่อไป  
ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมจะรวมการขนส่งสาธารณะทั้งหมดและบัตร
โดยสารต้องเป็นบัตรโดยสารร่วมและอัตราค่าโดยสารเป็นอัตราค่าโดยสารรวม ทั้งนี้ กำหนดการ
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ดำเนินการคาดว่าแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี ๒๕๖๘ ในส่วนรายละเอียดมาตรฐานของบัตรอัตราค่าโดยสารที่
เหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียม จะต้องออกกฎหมายลำดับรอง จึงจำเป็นตั้งงบประมาณศึกษาเรื่องตั๋ว
ร่วมในปี ๒๕๖๘ เนื่องจากการออกกฎหมายจำเป็นต้องออกกฎหมายลำดับรองหลายฉบับ 

- กรณีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรได้มีการดำเนินการในเรื่อง big data ทั้งในเรื่องข้อมูลรถ
โดยสาร รถบรรทุก กล้อง CCTV โดยหน่วยงานได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรใน
กรุงเทพและนำไปใช้ในการทำแผนการจราจร ตัวอย่างเช่น โปรแกรมนำทาง ในส่วนการแชร์ข้อมูลต้อง
ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

- ความคืบหน้าของโครงการแลนด์บริดจ์อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในการศึกษาแผนแม่บทอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแต่
ละหน่วยงาน 

- ในประเด็นการขนส่งสินค้าไปประเทศจีนประกอบด้วยสามช่องทางคือ เส้นทางด่านเชียงของ 
รถไฟรางคู่ และเส้นทางขอนแก่น – หนองคาย และเส้นทางนครพนม 

- โครงการเพ่ิมสัดส่วนการขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพเนื่องจากมีการปรับปรุงโปรแกรม
ระบบคมนาคมและมีการปรับปรุงข้อมูลเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์โครงข่าย
การขนส่งมีความเหมาะสมเพียงใด และในส่วนโครงการเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้มีการ
ดำเนินการไปแล้ว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ควรเร่งผลักดันการให้บริการขนส่งสาธารณะ

โดยใช้บัตรโดยสารและค่าโดยสารร่วม (ตั๋วร่วม) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนชำระค่าโดยสาร
เพียงครั้งเดียวตามระยะทางภายใต้ราคาที่มีความเหมาะสม 

- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ควรปรับปรุงแผนแม่บทการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ เพ่ือให้โครงข่ายระบบถนนและรางเชื่อมโยงกัน และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันในการ
ลงทุน 

- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ควรเป็นเจ้าภาพในการสร้างระบบและ
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพการจราจรให้เป็นข้อมูลสาธารณะ เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับ
ประชาชน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์ พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

ส่งข้อมูลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการ
ก่อสร้างทที่มีความทับซ้อนกับพื้นที่มรดกโลก 

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน Master Plan 
ที่เกี่ยวข้องกับถนน ระบบราง ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน รวมถึงแผนงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน
ทั้งหมด 
 - นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค ซึ่งตั้งงบผูกพันในปี 
๒๕๖๘  
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กรมการขนส่งทางบก     ๑,๖๓๕,๐๒๖,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการขนส่งทางบกในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่าปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีความคืบหน้าในการพัฒนาระบบขนส่ง

สาธารณะในพ้ืนที่ต่างจังหวัดอย่างไร 
 - ขอสอบถามกรมการขนส่งทางบกว่า มีแนวคิดการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลการ
เดินทางให้กับรถยนต์คันใหม่ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ถนนตามระยะทางการใช้รถ
หรือไม่ 
 - ขอสอบถามกรมการขนส่งทางบกว่าเหตุใดยังไม่มีการเปิดข้อมูลGPSของรถขนส่งสาธารณะ
เป็นการทั่วไป เพื่อให้เอกชนนำข้อมูลพัฒนาต่อไป 
 - ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีรถให้บริการอย่างเพียงพอ จึงขอสอบถามว่า
กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 
 - กรมการขนส่างทางบกขอรับงบประมาณปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัด
หลายแห่งโดยแต่ละใช้งบประมาณราว ๒ ล้านบาท จึงขอสอบถามถึงสาเหตุของการดำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว 
 - ปัจจุบันมีการจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นการทั่วไป โดยพบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าส่วน
ใหญ่ที่สัญจรตามท้องถนนไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียน จึงขอสอบถามว่ากรมขนส่งทางบกมีแนว
ทางการจัดระเบียบอย่างไร 

- กรมการขนส่งทางบก มีแนวทางการกวดขันจราจรกับชาวต่างชาติที่ขับรถยนต์หรือ
มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยหรือไม่ 

- กรมการขนส่งทางบก เคยส่งข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ โดยระบุว่าในปี ๒๕๖๖ มีจำนวนรถยนต์ค้างชำระ
ภาษี ประมาณ ๓๐ ล้านคัน คิดเป็นเงินภาษีที่ค้างชำระ ๓๑,๙๙๔ ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าจะมี
แนวทางเร่งรัดการจัดเก็บภาษีส่วนนี้เพ่ือเป็นรายได้ให้กับประเทศอย่างไร 

- ตามที่ก่อนหน้านี้ศาลปกครองมีคำพิพากษาว่าการออกใบสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากผู้ถูกออกใบสั่งไม่มีสิทธิโต้แย้ง ขอสอบถามว่ามีผลกระทบต่อการทำงานของ
กรมการขนส่งทางบกหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและ
การตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ วงเงิน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท   

- ขอทราบรายละเอียดโครงการหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอต่าง ๆ ในแต่ละ
จังหวัด จำนวน ๕๒ แห่ง วงเงิน ๙๑ ล้านบาท อย่างไร เฉลี่ยงบประมาณจุดละ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนเป็นหม้อแปลงใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเป็นการซ่อมแซมอย่างไร 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๐ 
 

- ขอทราบแนวทางการควบคุมหรือการกำกับรถบรรทุกดินจากแหล่งดินหรือว่าบ่อดินในพ้ืนที่
จังหวัดต่าง ๆ ที่มีการก่อสร้าง รถบรรทุกไม่ดำเนินการใช้ผ้าคลุมดินทำให้เกิดฝุ่นละออง PM ๒.๕ สร้าง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการอุดหนุนการเดินรถโดยสาธารณะ อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในระบบการต่อภาษี 

การต่อใบอนุญาตขับขี่ การจองคิวออนไลน์ อำนวยความสะดวกการต่อทะเบียนประสบปัญหาความ
ล่าช้า และเป็นอุปสรรคในการต่อภาษีของประชาชนอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการเดินทางขนส่ง
สาธารณะและพ้ืนที่ต่อเนื่อง จัดทำคำของบประมาณวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๙ บาท ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวงเงิน ๒๕ ล้านบาท ผลลัพธ์จาก
การดำเนินงานในรูปแบบใด  

- ขอทราบความคืบหน้าการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล เรียกรับผลประโยชน์จากรถบรรทุก 
กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  

-ขอทราบรายละเอียดโครงการและการศึกษารูปแบบการอุดหนุนระบบรถโดยสารสาธารณะ 
Public Service Obligations (PSO) และการตั้งวงเงินจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑๐ ล้านบาท อย่างไร  

-ขอทราบรายละเอียดกรมการขนส่งทางบกแนวทางยกเลิกเป็นรถเมล์ธรรมดามาตรฐาน ๓ 
หรือไม่ 

-ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติตั๋วโดยสารร่วม  
-ขอทราบแนวทางการพิจารณาอนุญาตรถโดยสารสาธารณะดัดแปลง เช่น รถโดยสาร  

รถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลง อย่างไร เพื่อให้สามารถชำระภาษีประจำปีได้อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดของใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ 
- กรณีส่วยรถบรรทุกขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางป้องกันการดำเนินการในอนาคตในระดับ

นโยบายอย่างไร 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการอุดหนุนการเดินรถโดยสาราธารณะ ปัจจุบันไม่มีอำนาจอุดหนุนรถโดยสารสาธารณะ 

ไม่มีงบประมาณและไม่มีกฎหมายรองรับอุดหนุนรถโดยสารสาธารณะ  
- กรณีในปี ๒๕๖๘ พิจารณาศึกษาการชดเชยหรือการอุดหนุนภาครัฐในระบบขนส่งสาธารณะ

ในเขตจังหวัดในเขตเมือง ภาครัฐมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือประชาชนอุดหนุนเรื่องของการขนส่ง
สาธารณะ อุดหนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ค่าโดยสารเป็นราคาเหมาะสมที่ประชาชนยอมรับได้ สอดคล้องให้
ประชาชนไม่ใช้รถส่วนตัวและใช้รถสาธารณะในเขตเมืองแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา 
เพื่อนำไปสู่นโยบายการอุดหนุนรถโดยสารสาธารณะในโอกาสต่อไป 

- กรณีการเสียภาษีรถได้ดำเนินการทุกช่องทาง เช่น การเสียภาษีออนไลน์ผ่านทางมือถือ ผ่าน
เว็บไซต์หรือผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะธนาคารหรือเซเว่นอีเลฟเว่นสามารถชำระได้ทุก
ช่องทาง และกรณีรถที่มีอายุเกิน ๗ ปี ถ้าไปตรวจสภาพที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ) แล้ว 
สามารถที่จะเข้าเสียภาษีทางแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือได้ทันที 
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- กรณีการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพ่ือเป็นเกตเวย์หรือ
ประตูของประเทศกระจายสินค้าออกสู่ต่างประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนล่าง  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๗๐  

- กรณีการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างเจรจากับประชาชนที่เป็น
เจ้าของที่ดินเพ่ือนำมาก่อสร้างสถานีต่อไป 

- กรณีรายละเอียดรถสาธารณะติดตั้งระบบจีพีเอส ข้อมูลเปิดเป็นสาธารณะจำนวนประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ กว่าคัน แบ่งเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่ง รถบรรทุก ประเภทที่สอง คือ รถโดยสาร  
ส่วนรถบรรทุกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ต่าง ๆ หรือตามใบอนุญาตประกอบการที่ดำเนินการ 

- กรณี จุดจอดรถยนต์บริเวณเส้นทางการเดินรถ สามารถระบุได้ว่าสามารถจอดรถที่อยู่
ใกล้เคียงผ่านตรงไหนให้เป็นระบบดิจิตอลและเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน จากการสำรวจพ้ืนที่กรุงเทพฯ
ปริมณฑลพบว่าประมาณหมื่นจุดทั่วประเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเดียวกันและเป็นข้อมูลระบบดิจิตอล
เชื่อมโยงกับจีพีเอสได้ 

- กรณีการพิจารณาอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซี่ อยู่ระว่างการศึกษาความเหมาะสมในการ
กำหนดขนาดของแท็กซี่ใหม่ รวมถึงอัตราโครงสร้างโดยสารใหม่ที่จะมีความชัดเจนเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
ของระยะทางกับระยะเวลาที่ใช้จะต้องสอดคล้องกัน  

- กรณีรถแท็กชี่ที่มีอายุตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณ ๒๐๐ คันเศษ หากขาดการ
รักษาหรือไม่รักษาให้อยู่ในสภาพสามารถวิ่งได้ ทำให้จำนวนลดลงหรือว่าซ่อมแล้วไม่คุ้ม แนวโน้มเลิก
ดำเนินการ ลดจำนวนลงไปในที่สุด 

- กรณีใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือ
ผู้พิการหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถตามที่กฎหมายกำหนด 

- กรณี รายละเอียดการบริหารจัดการรายได้ในการประมูลป้ายทะเบียนที่มีข้อความหรือป้าย
ลักษณะพิเศษ นำงบประมาณที่ได้เข้ากองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

- กรณีแนวทางการรวบรวมข้อมูลที่อยู่ตามแอปพลิเคชัน เป็นแอปพลิเคชันเดียวเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน 

- กรณีการเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศต้องเรียนว่าจริง ๆ 
เป็นงบที่ดำเนินการมาตอ่เนือ่งตั้งแต่ ๒๕๖๗ และในปี ๒๕๖๘ ขอรับงบประมาณเพื่อปรบัปรุงหม้อแปลง
ไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดจำนวน ๒๘ แห่ง สาขาจำนวนอีก ๕๒ แห่ง จากปริมาณกระแสไฟฟ้า
จำนวน ๓๑๕ เควีเอ เป็น ๕๐๐ เควีเอ เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด 

- กรณีกรมการขนส่งทางบกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ตาม เป็นมาตรฐานสากลที่จดทะเบียน
รถไฟฟ้าสอดคล้องตามข้อกำหนดสหประชาชาต ิUN Regulation 

- กรณีการจัดทำโครงการป้องกันภัยคุกคามจากการคุกคามทางไซเบอร์ เป็นไปตามข้อบังคับ
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการเก็บไฟล์ล็อกไฟล์ไว้ประมาณหนึ่ง
ป ีซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติของระบบการแจ้งเตือน 

- กรณีการจัดทำใบรับรองแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้กระดาษสามารถส่ง
รูปถ่ายและจ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอบรมผ่านทางอีเลิร์นนิ่ง โดยไม่ต้องใช้ไปที่ขนส่ง
ทางบกเพ่ือที่จะลดภาระของภาคเอกชนและลดภาระของภาครัฐ  ส่วนกรณีการอบรมต้องรับฟังอยู่
ตลอดเวลา หากเปิดทิ้งไว้มีป๊อปอัพแจ้งเตือน และถ้าตัวไม่อยู่ตอบคำถามหน้าจอดับต้องเริ่มต้นใหม่ 
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- ในเรื่องใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ชี้แจงว่าปัจจุบันยังมีการดำเนินการโดยอยู่ระหว่างแก้ไข
พระราชบัญญัติจราจรซึ่งมีการกำหนดให้กรมการขนส่งทางบกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติกำหนดเงื่อนไขและระเบียบที่เกี่ยวกับความผิดจราจรร่วมกัน ในการดำเนินการได้ผลค่อนข้างดี
โดยประชาชนมีการชำระค่าปรับผ่านทางกรมการขนส่งทางบกหรือผ่านทางช่องทางที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจัดทำขึ้น 

- ในการดำเนินเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกเกินได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในการแชร์ข้อมูลเรื่องจีพีเอสของตำแหน่งที่ตั้งของระ ข้อมูล
ทะเบียนรถให้กับหน่วยงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการเปิดข้อมูลในระบบและเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกันแล้ว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมขนส่งทางบก ควรพัฒนาระบบการต่อทะเบียนรถยนต์ให้เป็นลักษณะ One Stop 

Service พร้อมกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
 - กรมการขนส่งทางบก ควรพิจารณาควบคุมระบบการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะตามพ้ืนที่ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว 

- ปัจจุบันกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีรายได้จากการเปิดประมูลเลข
ทะเบียนรถยนต์ประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปรากฎว่ามีการกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนมา
เกินไป เช่น การกำหนดว่าจะต้องเป็นเฉพาะอุบัติเหตุบริเวณทางหลวง และ ทางหลวงชนบทเท่านั้น 
เป็นต้น จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการใช้เงินของกองทุนให้มีความเหมาะสม 

- หน่วยงานควรมีการกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่มีการอบรมการออกใบขับขี่เพื่อให้มี
การขับขี่ถูกกฎจราจร และควรมีมาตรการแก้ไข การควบคุมรถบรรทุกไม่ให้มีการทำผิดกฎจราจร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอให้กรมขนส่งทางบก จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ

แนวทางการขนส่งสาธารณะ ๓ แนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามกฎหมาย ประกอบด้วย 
๑.ตามกรอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ๒.ตามกรอบของกฎกระทรวง และ๓.ร่างพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

- นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอให้กรมการขนส่งทางบก ส่งข้อมูลโครงการจัดทำ
ข้อมูลการเดินรถโดยสารประจำทางเพื่อการวางแผนการเดินทาง โดยให้ระบุว่าปัจจุบันมีการแก้ไขข้อมูล
การเดินทางที่ไม่ตรงกันอย่างไร 

- นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอให้กรมการขนส่งทางบกส่งข้อมูลแผนการ
ดำเนินดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรื่องการศึกษารูปแบบการอุดหนนของรัฐที่ยั่งยืนในระบบรถ
โดยสารสาธารณะ 

- นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอให้กรมการขนส่งทางบก ส่งเอกสารและข้อมูลตาม
รายการดังนี้ ๑.แนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่ค้างชำระ พร้อมกับกระบวนการแสวงหาความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหา ๒.จำนวนรถยนต์ที่ค้างชำระภาษี และเงินเพ่ิมที่ยังค้างชำระ ตั้งแต่
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มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน ๓.จำนวนรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระภาษีและเงินเพ่ิมที่ยังค้างชำระ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์  กรรมาธิการ ขอข้อมูลการแชร์จีพีเอสรถโดยสารมีการเกบ็ข้อมูล 
จุดจอดรถในแต่ละจุดห่างกันระยะกี่เมตร 

 
กรมการขนส่งทางราง     ๙๗,๒๙๗,๗๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการขนส่งทางรางในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่า การกำหนดมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงเป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางราง 

หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 
 - ขอสอบถามว่า กรมการขนส่งทางราง มีข้อมูลGPSของรถไฟทุกขบวน และเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือไม่พร้อมกับเหตุผล 

-ขอทราบรายละเอียดแหล่งที่มาของงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลรถไฟฟ้า ๒๐ 
บาทตลอดสาย อย่างไร และการใช้งบประมาณอุดหนุนจำนวนปีละเท่าใด  

-ขอทราบรายละเอียดการจัดทำกฎหมายลำดับรองวงเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท และมี
ความสำคัญอย่างไร 

- ขอทราบมาตรฐานรถไฟความเร็วสูง และแนวทางแก้ไขในอนาคตกรณีรถไฟความเร็วสูง
จังหวัดเชียงใหม่ 

- ขอทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในส่วนผลของนโยบาย ๒๐ บาทตลอดสายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ผลล่าสุด รถไฟฟ้าสาย

สีแดง มีผู้โดยสารเพิ่มร้อยละ ๕๑ แต่ทำให้รายได้ลดลง ๑.๙๗ ล้านบาทต่อเดือน สายสีม่วงเนื่องจากมี
จำนวนผู้โดยสารสูงกว่าปริมาณการเติบโตจึงน้อยกว่าจึงอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๘.๔ สูญเสียรายได้ ๗๕ 
ล้านบาท โดยนำเงินรายได้จากการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาชดเชย ทั้งนี้ ประชาชนผู้โดยสาร
ได้รับประโยชน์โดยสามารถลดค่าครองชีพลงได้ 

- รถไฟฟ้าระหว่างเมือง การติดตั้งจีพีเอสในตู้รถไฟทุกขบวนเป็นเรื่องจำเป็นเพ่ือให้รู้ตำแหน่ง
ของรถไฟ โดยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยไดด้ำเนินการติดตั้งแล้วทำให้ประชาชนสามารถติดตาม
ขบวน 

- ประเด็นรถไฟความเร็วสูงโคราช มีความคืบหน้าร้อยละ ๒๕ ระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑๐ สัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๗๑ และขอชี้แจงว่าหน่วยงานจะไม่มีการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่มรดกโลก และการดำเนินจะเริ่มเมื่อมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ในประเด็นเรื่องคาร์บอนเครดิตหน่วยงานได้มีการดำเนินการโดย ในอนาคตจะนำมาใช้
สนับสนุนค่าโดยสาร 

- ในเรื่องโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบนิ ยังไม่มีการเลือกวา่จะใช้ระบบใด ในรายละเอียดเป็น
ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต คุ้มคง กรรมาธิการ ขอให้กรมขนส่งทางราง ส่งข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ

ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน 
- นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดแผนงานและผลการศึกษาเมื่อ

ปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ ในรถไฟเส้นทางสายจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย ตั้งแต่อำเภอ
จัตุรัสผ่านมาที่อำเภอบ้านเฝ้า อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผ่านไปที่
จังหวัดหนองบัวลำภู สิ้นสุดที่จังหวัดเลย อย่างไร  
 - นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์
ข้อมูล และบันทึกการบิน เหตุผลและความจำเป็นของรายการขอรับงบประมาณดังกล่าว อย่างไร  
และขอทราบรายละเอียด โครงการปรับปรุงสถานีภาคพ้ืนระบบค้นหาช่วยเหลืออากาศยาน อย่างไร  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กรรมาธิการ ขอข้อมูลวิธีการวัดผลลัพธ์ของการรถไฟในแต่ละภาค
กรณีที่รถไฟมีความล่าช้า ขอข้อมูลย้อนหลังสามปี 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง  ๒๗๗,๙๙๗,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอให้หน่วยงานพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยให้มีวิศวกรทาง

รางเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในอีก ๕ ปี หรือ ๒๐ ปีข้างหน้า มีการศึกษาความคุ้มค่าในการตั้งสถาบันโดยมีการใช้ขีด

ความสามารถดา้นเทคโนโลยีเพ่ือเปิดโอกาสให้ประเทศลงทุนในระบบราง โครงสร้างพื้นฐาน การผลิตรถ 
การพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีด้านระบบราง และสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในระยะสั้นมีการ
ดัดแปลงรถโดยสารร้อนให้มีความสะดวกสบายขึ้น พัฒนาผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนตร์ 

- หน่วยงานมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี ๒๕๖๗ ขับเคลื่อนแผนงานในระยะสั้น  
การจัดทำยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน
ต่างๆ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ควรเร่งผลักดันผลงานให้เกิด

ความเป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงตู้โดยสารรถไฟให้ความสะอาดและปลอดภัย พร้อมกับกำหนด
มาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟให้มีความชัดเจน 
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กรมทางหลวง      ๔๔,๑๘๗,๗๓๒,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมทางหลวงในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่าหน่วยงานมีแผนการพัฒนา ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนเพชรเกษม  

สาย ๔๑ อย่างไร  
- กรณีทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ที่เกิดอุบัติเหตุ

เป็นจำนวนมาก ขอทราบว่าทางหลวงดังกล่าวจะดำเนนิการแล้วเสร็จเมือ่ไหร่ และมีแนวทางการป้องกัน
และแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นผู้รับเหมาชั้นที่ ๑ เป็นชั้นพิเศษ 
อย่างไร และหากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการหรือไม่  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ  
ของโครงการตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนดหรือไม่ อย่างไร  

- กรณีการดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา 
Motorway-M6 ที่มีการรายงานว่างานโยธาดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๕ และคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวส่วนไหนที่ยังไม่แล้วเสร็จ และส่วนที่
ดำเนินการแล้วเสร็จหน่วยงานมีแผนที่จะเปิดใช้งานหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน  
- สระบุรี – นครราชสีมา และการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยงานใช้
งบประมาณเพ่ือดำเนินการแบ่งออกเป็นกี่ช่วง และโครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ หรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการดำเนินงานโดยนำ Traffy Fondue เข้ามาบริการจัดการ
ปัญหาหรือไม่ อย่างไร  

- กรณี MR Map หน่วยงานมีแผนการดำเนินการระดับ ๓ ของสภาพัฒน์หรือไม่  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการจัดทำโครงการปลูกป่าหรือไม่ อย่างไร 
- กรณีการกำหนดค่าคาร์บอน เครดิต หน่วยงานมีการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศหรือไม่   

และมีแนวทางที่จะนำค่าดังกล่าวมาคิดร่วมในสัญญางานหรือไม่  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบประมาณที่สร้างทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง สาย M6  ขอให้ชี้แจงว่าผลการก่อสร้างส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เป็นงาน
ส่วนใด  

- ถนนหมายเลขสองตัวและหมายเลขสามตัว มีจำนวนกี่เส้นที่ไม่เป็นถนนสี่เลน  
- สัดส่วนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ เป็นสัดส่วนในการซ่อมบำรุงเท่าใด และสร้างใหม่เท่าใด 

โดยขอข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๘ 
- กระทรวงกลาโหมได้มีการประสานเพ่ือให้มีการสร้างถนนที่ เป็นจุดจอดฉุกเฉินสำหรับ

เครื่องบินขับไล่หรือไม่ 
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- หน่วยงานควรพิจารณาปัจจัยความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณในการสร้างถนน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายถนนได้น้อย  
และควรพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบนถนนเพ่ือรองรับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วย 

- หน่วยงานมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาลักขโมยสายไฟฟ้า ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานอย่างไร 

- สถานะปัจจุบันของถนนทางเข้าสนามบินขอนแก่น อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย มีการจัดสรรงบประมาณ

อย่างไรเพ่ือให้โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย 
- พ้ืนที่ของแขวงทางหลวงต่าง ๆ มีรถตรวจการณ์จำนวนเท่าใด 
- เสนอให้หน่วยงานศึกษาการใช้ระบบโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ระบบไฟฟ้าเดิม 
- ในหนึ่งปีงบประมาณ ค่าทดสอบของหน่วยงานเป็นเงินจำนวนเท่าใด และเป็นเงินเหลือจ่ายใช่

หรือไม่ 
- กรณีการสร้างถนนเพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมระหว่างจังหวัด สอบถามว่า เมื่อผ่านการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ครบ ๕๐๐ วัน ต้องมีการกันพ้ืนที่ก่อนได้รับ
งบประมาณในการสำรวจออกแบบหรือไม่  

- หลักเกณฑ์การทำถนนเลี่ยงเมือง เนื่องจากมีคำขอจำนวนมาก สอบถามว่าหน่วยงานมีแนว
ทางการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานอย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าสถานะโครงการ ต่อไปนี้ 
๑. โครงการสำรวจออกแบบการขยายสามแยก เป็นสี่แยกวังมะนาว เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

เดินรถลงสู่ภาคใต้  
๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ จากแยกวังมะนาวบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖  
๓. โครงการปรับปรุงสะพานสิริลักขณ์ ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๐๐ บนถนนทางหลวงหมายเลข ๔  
๔. โครงการปรับปรุงสะพานธนะรัชต์ 
๕. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔ กิโลเมตรที่ ๑๐๑ – ๑๑๑ ที่จะขยายเป็น ๑๐ ช่อง

จราจร 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา Motorway-M6  

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีที่พักริมทาง จำนวน ๑๕ จุด ดำเนินการ PPP ออกเป็น ๒ 
ส่วน ส่วนแรก ๘ จุด ส่วนที่สอง ๗ จุด และจะมีการประกาศเชิญชวนภายในปลายปีนี้ ปัจจุบันได้มี 
การแก้ไขปัญหาและส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประมาณ ๙ ตอน จากทั้งหมด ๔๐ ตอน ช่วงที่ยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จแบ่งออกเป็น ช่วงบางปะอิน – หินกอง ช่วงแก่งคอย – ปากช่อง คาดว่า 
จะสามารถเปิดเต็มรูปแบบและเก็บค่าผ่านทางประมาณกลางปี ๒๕๖๙ ขณะนี้เริ่มเปิดใช้บางส่วนที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ ช่วงหินกอง – แก่งคอย ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดใช้เป็นการชั่วคราวในช่วง
ปากช่อง – ทางเลี่ยงเมืองโคราช มีผู้ใช้เฉลี่ยประมาณ ๔๐,๐๐๐ คันต่อวัน  
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๑๗ 
 

- กรณีการขยายไหล่ทางสาย ๒๒๑๔ ในปี ๒๕๖๘ หน่วยงานมีจัดทำโครงการที่จะขยายเส้นทาง
และปรับปรุงทางแยก ๓ รายการ จำนวน ๖๐ ล้านบาท สายนี้แยกจากสาย ๒๔ ผ่านอำเภอทุ่งศรีอุดม 
ไปถึงอำเภอน้ำยืน ปัจจุบันเป็นเส้นทางที่ไม่มไีหล่ทาง และหน่วยงานได้ใหค้วามสำคญัที่จะขยายไหล่ทาง
เป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ ตอน ๑๒  

- กรณีหมายเลข ๒ ตัว มีจำนวนทั้ งหมด ๑๙ สายทาง ระยะทาง ๔๗๐๓ กิ โลเมตร  
แบ่งออกเป็น ๔ เลน ๓,๙๓๔ กิโลเมตร ไม่เป็น ๔ เลน ๗๐๙ กิโลเมตร หมายเลข ๓ ตัว มีจำนวน ๑๕๒ 
สายทาง ๑๒,๑๗๒ กิโลเมตร แบ่งออกเป็น ๔ เลน ๗,๙๒๙ กิโลเมตร ไม่เป็น ๔ เลน ๔,๒๔๕ กิโลเมตร 

- กรณีที่กระทรวงกลาโหลประสานจุดจอดเครื่องบินขับไล่ จากการตรวจสอบไม่มีการประสาน
ในเรื่องนี้ 

- กรณีการออกแบบทางเท้าสำหรับกลุ่มเปราะบาง หน่วยงานได้ให้ความสำคัญและมีการ
ออกแบบเส้นทางใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงทางเท้า เส้นทาง สะพานลอย เพื่อรองรับกลุ่มคนเหล่านี้ 

- กรณีการป้องกันการลักลอบตัดสายไฟ หน่วยงานมีการดำเนินการร่วมมือกับตำรวจ  
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ชาวบ้านแจ้งเตือนกรณีพบเห็นผู้กระทำความผิด ประกอบกับการป้องกัน  
การขโมยให้ยากขึ้นโดยการเทปูนล็อคสายไฟ การเปลี่ยนฝาครอบ 

- กรณีจุดกลับรถ ๔ จุด ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น สาย ๒๓๐ จำนวน ๑ จุด สาย ๑๒ จำนวน ๒ 
จุด สาย ๒ จำนวน ๑ จุด หน่วยงานขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือไปดำเนินการแก้ไขต่อไป  ปัจจุบัน 
การออกแบบเส้นทางแนวใหม่ไม่ให้มีจุดกลับรถบนพ้ืนลาด ส่วนที่มีอยู่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นทางลอดกลับรถ 

- กรณีการถ่ายโอนถนนสาย ๑๒ ช่วง กม ๕๕๗ – ๕๖๑ ประมาณ ๔ กิโลเมตร อยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับ มีการถ่ายโอนไปเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ปัจจุบันได้มี  
การขอส่งมอบมาให้กรมทางหลวงดูแล และมีมติคณะกรรมการกระจายอำนาจให้ส่งมอบเส้นทางช่วงนี้
คืนให้หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับมอบคืน 

- กรณีโครงข่ายทางหลวงปลอดภัย รถตำรวจปัจจุบันมี จำนวน ๗๐๐ คัน มีอายุการใช้งาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี จำนวน ๒๕๕ คัน ซึ่งในปี ๒๕๖๘ ได้มีการของบเพื่อขอซื้อทดแทน จำนวน ๖๔ คัน 
และมีหน้าที่ถวายความปลอดภัย อำนวยความสะดวกทางจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ ภารกิจพิเศษ  
และดูแลประชาชน ซึ่งงบประมาณเรื่องการถวายความปลอดภัยในปี ๒๕๖๘ ได้รับ จำนวน ๑๐ ,๒๖๘ 
ล้านบาท  

- กรณีการนำไฟโซล่าเซลล์ ปัจจุบันหน่วยงานมีการนำไฟโซล่าเซลล์มาใช้ในพ้ืนที่ที่ ไม่มี  
การขยายเขตการไฟฟ้า  

- กรณีค่าทดสอบวัสดุในหนึ่งปีหน่วยงานจัดเก็บได้ประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น
ส่วนกลาง จำนวน ๔๐ ล้าน พ้ืนที่เขต ๑๘ เขต จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท งบประมาณในส่วนหน่วยงาน
นำส่งคลังทั้งหมด 

- กรณีความคืบหน้าของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -นครราชสีมา 
(M6) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) ในปี ๒๕๖๘ จะดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนของโยธา
ทั้งหมด 
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๑๘ 
 

- กรณีสะพานปากนายข้ามเขื่อนสิริกิติ์  หน่วยงานได้ดำเนินการออกแบบและ EIA ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๖ จะดำเนินการออกแบบและ EIA แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ และในปี ๒๕๗๑ จะมีการขอ
ตั้งงบประมาณ 

- กรณีการขอใช้พ้ืนที่ป่า จากการทำการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดทางชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่มีความ
เข้าใจในโครงการและไม่ปัญหาในเรื่องการดำเนินการก่อสร้าง 

- กรณีทางเลี่ยงเมืองน่าน ได้มีการศึกษาออกแบบและจัดทำ EIA หากดำเนินการแล้วเสร็จ  
จะเข้าสู่กระบวนการเวนคืนที่ดินและจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ พร้อมกับตั้งงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป 

- กรณีการออกแบบทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ขณะที่ทำการศึกษาไม่พบเมืองโบราณ จึงได้มีการ
กำหนดรายละเอียดแนวทางเลือก ต่อมาปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญพบเมืองโบราณ ทำให้ต้องมีการกำหนด
แนวทางเลือกใหม่หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

- กรณีสี่แยกปฐมพร สาย ๔๑ หน่วยงานมีการพัฒนาสาย ๔๑ มาโดยตลอด เนื่องจากเป็น
เส้นทางหลักที่สำคัญในการลงสู่ภาคใต้ ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดแผนการพัฒนาสาย ๔๑  
เป็นเอกสาร 

- กรณีศาลาทางหลวง สาย ๔๑ ที่หายไป ปัจจุบันในเขตชุมพรมี จำนวน ๕๐ หลัง ทรุดโทรม 
จำนวน ๑๑ หลัง และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ปัจจุบันการใช้รถสาธารณะที่เป็นจุดจอด  
มีจำนวนน้อยลง อย่างไรก็ตาม หากจุดไหนที่มีความเหมาะสมจะดำเนินการพิจารณาก่อสร้างต่อไป 

- กรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว สะพานสิริลักขณ์   
และสะพานธนะรัชต์ ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีเกณฑ์การเลื่อนชั้นจากชั้น ๑ เป็นชั้นพิเศษ หน่วยงานไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดที่จะมี
การปรับเกณฑ์ ปัจจุบันหน่วยงานมีการจดทะเบียนผู้รับจ้างตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และมอบให้กรมบัญชี  
การเป็นผู้ขึ้นทะเบียนและพิจารณากำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบกับทางกรมบัญชีกลางก็ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการมาศึกษาในเรื่องนี้ 

- กรณีการแบ่งเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะโซนอันดามัน ๔ แขวง ขอรับไปพิจารณาในเรื่อง  
การแบ่งเขตการควบคุมตามระยะทางเพ่ือให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- กรณีเอกสารชี้แจงมีรายละเอียดเหมือนเอกสารขาวคาดแดง หน่วยงานดำเนินการตาม
แบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด ดังนั้น หน่วยงานเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่าควรดำเนินการเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนกระดาษ 

- กรณีแบบสรุปลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม (สงป.1013) ในปี ๒๕๖๘ หน่วยงาน
ได้มีการจัดทำและยื่นแบบฟอร์มคำของบประมาณให้ทางกระทรวงและสำนักงบประมาณ  

- กรณีงบ จ๓ หน่วยงานได้มีการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงคมนาคม และมีรายละเอียดงบ จ๓ เพ่ิมมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา และโครงการก่อสร้าง
ถนนพระราม ๒ ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีเรื่องร้องเรียนหน่วยงานได้มีการสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ทุกช่องทาง โดยหน่วยงานได้มี  
การนำ Traffy Fondue มาใช้ในการดำเนินการ โดยตั้งทีมแขวงทางหลวงกรุงเทพ แขวงทางหลวงธนบรุ ี
เพื่อดูพื้นที่กรุงเทพ ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีโครงการปลูกป่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหากไม่ต้นไม้จะไม่มีผู้เสียชีวิต โครงการ
ปลูกป่าดำเนินมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ประมาณ ๒๐ ล้านต้น ปัจจุบันคงเหลือประมาณ ๑๐ ล้านต้น  
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ดังนั้น หากหน่วยงานใดมีความต้องการปลูกต้นไม้ทางหน่วยงานจะกำหนดพ้ืนที่การปลูก ที่ไม่ใช่แนว
เส้นทางที่ไม่ปลอดภัย  

- กรณีคาร์บอน เครดิต หน่วยงานมีการจัดทำแซนด์บ็อกซ์หลายเรื่อง โดยนำพลาสติกมาใช้ทำ
ผิวทาง การส่งเสริมการใช้พืช หรือวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็น
เอกสาร  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป หน่วยงานควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 

ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ครบถ้วน  
- กรณีไฟส่องสว่างสาธารณะบนถนนที่เป็นจุดเสี่ยง ทางลาดเอียง ทางเขา และหน่วยงานไม่มี

การขยายเขตไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว หน่วยงานควรมีการนำไฟโซล่าเซลล์มาใช้เพื่อลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ  

- กรณีการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ หน่วยงาน
ควรจัดทำรายละเอียดเฉพาะข้อมูลของโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเท่านั้น ไม่ควรนำ
ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดแดงมาใส่ในการเอกสารประกอบการชี้แจง  

- กรณีการตั้งค่าสถิติอัตราผู้ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อปริมาณการเดินทาง หน่วยงานควร
กำหนดค่าเป็นจำนวนคนที่เสียชีวิต และปรับปรุงตัวชี้วัดของหน่วยงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตบนถนนที่หน่วยงานกำกับดูแล  

- โครงการก่อสร้างที่มีระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า ๑ ปี เพ่ือเป็นการลดผลกระทบเรื่องฝุ่นจาก
การก่อสร้างถนนหรอืก่อสร้างสะพาน ขอให้กรมทางหลวงติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้าง หากคุณภาพอากาศต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
หรือประกาศของกรมควบคมุมลพิษ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ให้กรมทาง
หลวงสั่งการให้ผู้ก่อสร้างดำเนินการแก้ไข เพ่ือให้คุณภาพอากาศอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือประกาศของกรมควบคุมมลพิษ    

- ขอให้แขวงทางหลวงทั่วประเทศสำรวจว่ามีพ้ืนที่ใดบ้างที่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเกินความ
จำเป็น และดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นออก และนำไปติดตั้งบนถนนทางหลวงที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถและถนน และประหยัดงบประมาณ  

- ขอให้กรมทางหลวงดำเนินการติดตัง้กล้องวงจรปิดบนถนนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม ผู้กระทำความผิดที่ได้ใช้รถหลบหนีบนถนนทางหลวง เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะสามารถตรวจสอบและจับกมุผู้กระทำความผิดจากกล้องวงจรผิดได ้รวมทั้งสามารถ
ลดการกระทำผิดกฎหมายจราจรได้   

- สนับสนุนให้กรมทางหลวงขยายผลการใช้เทคโนโลยีการนำผิวลาดยางบนถนนทางหลวงเดิม
กลับมารีไซเคิลใช้แทนยางมะตอยใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างถูกลงและเป็นการประหยัด
งบประมาณ   

- การปรับปรุงผิวจราจรกรณีครบระยะเวลา ซึ่งมีการปรับปรุงในส่วนของถนนที่ยังไม่ได้รบัความ
เสียหายรวมด้วย ขอให้หน่วยงานพิจารณาปรับปรุงในบริเวณที่มีความเสียหายจริง  
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบหก ขอรายละเอียดการความ

คืบหน้าและแนวทางการป้องกันเพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณพ้ืนที่ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข ๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ 

- นายพชร  จันทรรวงทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเอกชนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในการจัดทำ  

ที่ พักริมทางที่อยู่ภายใต้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา 
Motorway-M6  

๒. ขอรายละเอียดการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากจัดทำโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา Motorway-M6 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการใช้งบประมาณในการบำรุงเส้นทาง จำนวน ๓๒ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท 

ทั้งหมด มีจำนวนกี่เส้นทาง 
๒. ขอรายละเอียดการใช้งบประมาณในการพัฒนาทางหลวง จำนวน ๑๒ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท 

ทั้งหมด มีจำนวนกี่เส้นทาง  
๓. ขอรายละเอียดการใช้งบประมาณในการก่อสร้างใหม่ จำนวน ๑๙ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท 

ทั้งหมด  
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแบบสรุปลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม (สงป.1013) ที่หน่วยงาน

ยื่นแบบฟอร์มคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
๒. โครงการที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

ทั้งหมด เป็นโครงการที่ ในแต่ละจังหวัดขอรับจัดสรรงบประมาณมายังหน่วยงาน ทั้งหมดเท่าไร  
มีโครงการไหนบ้าง 

๓. ขอรายละเอียดแผนการดำเนินงานของการก่อสร้างถนนพระราม ๒ ตลอดทั้งเส้นทางและ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง TOR เป็นต้น 

๔. ขอรายละเอียดจำนวนผู้ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์และจำนวนผู้ร้องทุกข์ผ่านทางสายด่วน 
๑๑๔๖ ทั้งหมด ย้อนหลัง ๓ ปี โดยแบ่งออก เป็นเรื่องที่ ได้รับการแก้ไขและไม่ได้รับการแก้ไข  
พร้อมรายละเอียดเรื่องที่ร้องทุกข์ในแต่ละเรื่อง 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เงินกองทุนมอเตอร์เวย์และแผนการใช้เงินในอนาคต 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการยืนยันว่าหน่วยงานไม่ขัดข้องที่จะให้
กรมบัญชีกลางพิจารณาตามความเหมาะสม 

- นายวรวงศ์  วรปัญญา เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง 
๕ ปี เกี่ยวกับการกำหนดบรรทัดฐานของค่า K ท่ีบริษัทข้างอยู่ทั้งหมด หน่วยงานมีการจัดสรร
งบประมาณในส่วนนี้อย่างไร  

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการทางเลี่ยงเมืองกระบี อุโมงค์แยก
มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย ดังนี้ 
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๑. ขอทราบสถานะปัจจุบันของโครงการ 
๒. ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินโครงการ 
๓. แผนดำเนินงานในอนาคตและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน 
๔. ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
- นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอข้อมูลสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับ เป็นสัดส่วนใน

การซ่อมบำรุงเท่าใด และสร้างใหม่เท่าใด โดยขอข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๘ 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ข้อมูลจำนวนรถตรวจการณ์ในพ้ืนที่ของแขวงทางหลวง 
๒. ข้อมูลราคากลางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
 
กรมทางหลวงชนบท     ๓๐,๖๔๙,๒๔๘,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมทางหลวงชนบทในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับไฟแสงสว่างบริเวณจุดทางร่วมทางแยก 

และไฟสัญญาณเตือนก่อนถึงจุดทางร่วมทางแยกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างไร  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นผู้รับเหมาชั้นที่ ๑ เป็นชั้นพิเศษ 

อย่างไร และหากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการหรือไม่  
- กรณี การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายทางต่างระดับ 

สีคิ้ว – เชียงคาน หน่วยงานควรมีการตรวจสอบและควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเข้มงวด เพ่ือให้
ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมบำรุงเป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิศวกรรม 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การแบ่งเขตความรับผิดชอบอย่างไร  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตการดำเนินงานกับกรมทางหลวงชลบท 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- กรณีเรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีปัญหาในเรื่อง
การบริหารจัดการถนนในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางที่จะโอน
งบประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการดำเนินงานโดยนำ Traffy Fondue เข้ามาบริการจัดการ
ปัญหาหรือไม่ อย่างไร 

- โครงการก่อสร้างทาง เหตุใดถนนบางสายทางจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก  
แต่บางสายทางไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเส้นทางการ
ก่อสร้างอย่างไร 

- โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านคมนาคม งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
ล้านบาท ขอให้ชี้แจงว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การดำเนินงานอย่างไร 
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- รายละเอียดแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขอให้ชี้แจงว่าหน่วยงานมี
แผนงานการดำเนินงานอย่างไร และที่ผ่านมาหน่วยงานได้ตั้งงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจงาน  
กรมขนส่งทางบกด้วยหรือไม่ 

- หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานอย่างไรเพ่ือให้กรมทางหลวงชนบทมีการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น และมีโครงการใดบ้างที่ต้องการให้สนับสนุน 

- การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทำให้ไม่
เพียงพอในการบำรุงโครงข่ายอย่างทั่วถึง สอบถามว่าหน่วยงานมีแผนในการกระจายอำนาจโดยการ
เชื่อมต่อกับท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหรือไม่ 

- หน่วยงานมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาลักขโมยสายไฟฟ้า ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานอย่างไร 

- เสนอให้หน่วยงานศึกษาการใช้ระบบโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ระบบไฟฟ้าเดิม 
- ในหนึ่งปีงบประมาณ ค่าทดสอบของหน่วยงานเป็นเงินจำนวนเท่าใด และเป็นเงินเหลือจ่ายใช่

หรือไม่ 
- ประเด็นการถ่ายโอนถนนจากกรมทางหลวงชนบทไปสู่ท้องถิ่น แต่เกินศักยภาพของท้องถิ่นใน

การดูแล เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน โดยหากท้องถิ่นมีการร้องขอ
และมีความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่ต้องการถ่ายโอน ให้สามารถดำเนินการเช่นนั้นได้  

- กระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต สอบถามว่าในประเด็นดังกล่าว
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการที่ประชาชนรวมตัวกัน
เพื่อตั้งคณะกรรมการจัดทำความเห็น สามารถทำได้หรือไม่ 

- การถ่ายโอนภารกิจเรื่องถนนไปยังท้องถิ่น บางกรณีท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการดูแล 
หน่วยงานควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- ประเด็นศาลาพักผู้โดยสารที่ชำรุดทรุดโทรม หน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

- หน่วยงานควรศึกษาการเพ่ิมถนนโครงข่ายของทางหลวงชนบท เส้น กจ ๔๐๐๔ เริ่มต้น 
จากจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านจังหวัดราชบุรี ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นถนนสายรองเมื่อทางหลวง  
หมายเลข ๔ มีการติดขัดในช่วงเทศกาล 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการก่อสร้าง หน่วยงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานทุก ๆ ๕ ปี โดยมีหลักการ  

ในการทำลำดับโครงการ เช่น ความเสียหายของถนน ปริมาณจราจร อุบัติเหตุ  
- กรณีการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนถนนท้องถิ่น ตามมติของ ก.ก.ถ. แบ่งออกเป็น ๑. การถ่าย

โอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบทที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ให้นำเรื่องเสนอ  
คณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือพิจารณาโอยคืนให้แก่ส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการนั้นถ่ายโอนให้ถูกต้อง 
๒. การถ่ายโอยภารกิจทางหลวงแผ่นดิน ถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน หากแต่ละ
ระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สภาพถนนเปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนสายหลักหรือเป็น
ถนนสายทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ๓. หากส่วนราชการต้องการทางหลวงท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา  
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และก่อสร้างทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาค หรือระหว่างประเทศ ให้ อปท. ถ่ายโอนให้
เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ทั้งนี้ หน่วยงานได้จำแนกโครงข่าย ๕ ระดับชั้น ตามหลักการ Link and Place 
Link ๑ การเชื่อมโยงส่วนกลางสู่ภูมิภาค Link ๒ การเชื่อมโยงภูมิภาค/ภูมิภาคสู่จังหวัด Link ๓  
การเชื่อมโยงจังหวัดสู่อำเภอ Link ๔ การเชื่อมโยงอำเภอสู่ตำบล Link ๕ การเชื่อมโยงตำบลสู่หมู่บ้าน 

เมื่อพิจารณาโครงข่ายสายรองที่สำคัญ Link ๓ ของ ทช. หน่วยงานได้นำหลักการ Link & 
Place มาใช้กำหนดโครงข่ายสายรองที่สำคัญ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าถนนของหน่วยงานมีความ
เป็นโครงข่ายและมีบทบาทในระดับจังหวัด การถ่ายโอนคืนของหน่วยงานจะมีหลักการและเหตุผล  
ทำให้การกระจายอำนาจของหน่วยงานในฐานะเป็นพ่ีเลี้ยงท้องถิ่น  หน่วยงานต้องให้ความสำคัญ  
เมื่อ อปท. เสนอส่งมอบถนนให้ ขทช. ในพ้ืนที่ต้องร่วมพิจารณากับคณะกรรมการรับมอบ และส่งมอบ
ผ่านคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามหลักการ Link and Place และการถ่ายโอนตาม พ.ร.บ. กระจาย
อำนาจ ต้องผ่านคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมาธิการ
บริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน และกลั่นกรองด่านสุดท้ายของ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม การรับโอนคืนต้องผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นสำคัญ 

- กรณีหม้อแปลงที่ถูกขโมย หน่วยงานกับกรมทางหลวงเจอปัญหาเดียวกัน โดยหน่วยงานบูรณา
การกับตำรวจและร้านรับซื้อของเก่า และประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ และระบบเตือนการผิดปกติ 
ของกระแสไฟฟ้า 

- กรณีราคากลาง หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
- กรณีถนนและสะพานชุมชนที่นอกโครงข่ายที่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน 

หน่วยงานอยากเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่พ้ืนที่เหล่านั้นยังไม่ใช้พ้ืนที่ของหน่วยงาน  
- กรณีค่าทดสอบ หน่วยงานนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ส่วนการปรับลดค่าใช้จ่ายของรับไป

พิจารณาดำเนินการต่อไป 
- กรณีการใช้เงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันหน่วยงานมีเกาะช้างโมเดล  

ที่เป็นการสร้างสะพานข้ามมาแผ่นใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอาจมีประเด็นปัญหา 
ทำให้พ้ืนที่โครงการขนาดใหญ่ต้องให้คนในพ้ืนที่ช่วยดูพ้ืนที่ไหนมีความเหมาะสมหรือมีผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากพื้นที่หน่วยงานจะนำมาดำเนินการต่อให้เกิดผลสำเร็จ 

- กรณีถนนขาดช่วงในพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหา การก่อสร้างจะทำเป็นช่วง แต่เส้นทางท่องเที่ยวและ
หน่วยงานมีโครงข่ายที่จะทำถนนเส้นนี้เลียบชายฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย 

- กรณีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลอันดามันเชื่อม ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย  
และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อม อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา กับ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  หน่วยวงาน
ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๖ ร้อยละ ๓๐ เงินกู้ร้อยละ ๗๐ โดยมีเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทะเลสาบ 
และให้มาศึกษาเพ่ิมเติม และจัดการสิ่งแวดล้อม สถานะปัจจุบันหน่วยงานตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๘ 
เพื่อรองรับการประชุมในปีนี้ และจะนำข้อสรุปมาดำเนินการต่อไป 

- กรณีไฟ LED เป็นไฟที่มีประโยชน์ ปัจจุบันมีปัญหาทางด้านเทคนิค ขณะนี้หน่วยงาน 
ได้ร่างสเปคเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยและให้ปรับปรุงในจุดที่มีข้อเสีย คาดว่าในปีนี้จะดำเนินการใช้ 
เพื่อประหยัดพลังงานต่อไป 
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- กรณีห้องร้องเรียน หน่วยงานได้มีการปรับปรุงให้เป็นห้องของผู้บริหารที่ต้องมาชี้แจงให้กับ
ประชาชนที่ไม่เข้าใจ เพื่อตอบคำถามของประชาชน 

- กรณีประเด็นปลูกป่าที่อยู่ในแผนเป็นเงื่อนไขของ EIA แต่หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการปลูกป่า
เอง จะส่งงบประมาณไปให้หน่วยดำเนินที่มีความเชี่ยวชาญ 

- กรณีค่า K หน่วยงานมีจำนวนคงค้างไม่มาก ทุกปีที่ผ่านจะใช้เงินเหลือจ่ายและของบจาก
สำนักงบประมาณมาจ่าย ขณะนี้ค่า K คงเหลือประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีเรื่องสะพานชุมชนของกรมทางหลวงชนบทที่สามารถดำเนินการได้ ต้องมีเชิงลาดสะพาน 

ที่เชื่อมกับกรมทางหลวงเท่านั้น หน่วยงานควรมีการแก้ระเบียบให้สามารถสร้างสะพานในเขตของ
ท้องถิ่นได้ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
บางพ้ืนที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างสะพาน และไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ส่งผลให้พื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนไม่ได้รับการแก้ไข  

- กรณีไฟส่องสว่างสาธารณะบนถนนที่เป็นจุดเสี่ยง ทางลาดเอียง ทางเขา และหน่วยงานไม่มี
การขยายเขตไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว หน่วยงานควรมีการนำไฟโซล่าเซลล์มาใช้เพื่อลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ  

- กรณีการตั้งค่าสถิติอัตราผู้ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อปริมาณการเดินทาง หน่วยงานควร
กำหนดค่าเป็นจำนวนคนที่เสียชีวิต และปรับปรุงตัวชี้วัดของหน่วยงานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้
เสียจากอุบัติเหตุ ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตบนถนนที่หน่วยงานกำกับดูแล  

- หน่วยงานควรหาแนวทางการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลถนนที่หน่วยงาน
ถ่ายโอนมา นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมด้านความรู้ช่างให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และพิจารณาลดความซ้ำซ้อนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมการพัฒนาท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็งขึ้น ทางด้านการพัฒนากำลังคนและงบประมาณของท้องถิ่น  

- สนับสนุนให้กรมทางหลวงชนบทขยายผลการใช้เทคโนโลยีการนำผิวลาดยางบนถนนทาง
หลวงเดิมกลับมารีไซเคิลใช้แทนยางมะตอยใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างถูกลงและเป็นการประหยัด
งบประมาณ   

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบหก  ขอรายละเอียด 

การกำหนดแผนการดำเนินการเกี่ยวกับไฟแสงสว่างบริเวณจุดทางร่วมทางแยก และไฟสัญญาณเตือน
ก่อนถึงจุดทางร่วมทางแยกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแบบสรุปลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม (สงป.1013) ที่หน่วยงาน

ยื่นแบบฟอร์มคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
๒. ขอรายละเอียดการยืนยันว่าหน่วยงานไม่ขัดข้องที่จะให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอทราบความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเล 

๒ แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทะเลอันดามันเชื่อม ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ และสะพาน
ข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อม อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา กับ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ดังนี้ 
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๑. ขอทราบสถานะปัจจุบันของทั้ง ๒ โครงการ 
๒. ขอทราบข้อสรุปของการหารือ ๓ ฝ่าย (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมทางหลวงชนบท 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 
๓. ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ตามข้อเสนอของธนาคารโลก 
๔. ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินการเรื่องอื่นๆ มีอะไรบ้าง 
๕. แผนดำเนินงานในอนาคตและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน. 
๖. ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดงบก่อสร้างทางและก่อสร้างสะพานทั้งหมด 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแบบสรุปลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม (สงป.1013) ที่หน่วยงาน

ยื่นแบบฟอร์มคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
๒. โครงการที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

ทั้งหมด เป็นโครงการที่ในแต่ละจังหวัดขอรับจัดสรรงบประมาณมายังหน่วยงาน ทั้งหมดเท่าไร  
มีโครงการไหนบ้าง 

๓. ขอรายละเอียดโครงการก่อสร้าง – แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีทั้งหมด 
๔. ขอรายละเอียดจำนวนผู้ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์และจำนวนผู้ร้องทุกข์ผ่านทางสายด่วน 

๑๑๔๖ ทั้งหมด ย้อนหลัง ๓ ปี โดยแบ่งออก เป็นเรื่องที่ ได้รับการแก้ไขและไม่ได้รับการแก้ไข  
พร้อมรายละเอียดเรื่องที่ร้องทุกข์ในแต่ละเรื่อง 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งขึ้น ทางด้านการพัฒนากำลังคนและงบประมาณของท้องถิ่น 
 - นายวสวรรธน ์ พวงพรศร ีกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดงันี้ 
 ๑. โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านคมนาคม งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
ล้านบาท ขอให้ชี้แจงว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การดำเนินงานอย่างไร 
 ๒. รายละเอียดแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ระยะทางสะพานที่หน่วยงาน
จะดำเนินการและได้คุณภาพตามกำหนด 
 ๓. รายละเอียดแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ขอให้ชี้แจงว่าหน่วยงานมี
แผนงานการดำเนินงานอย่างไร และที่ผ่านมาหน่วยงานได้ตั้งงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจงานกรม
ขนส่งทางบกด้วยหรือไม่  
 - นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอข้อมูลสัดส่วนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ  
เป็นสัดส่วนในการซ่อมบำรุงเท่าใด และสร้างใหม่เท่าใด โดยขอข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 – พ.ศ. ๒๕๖๘ 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลราคากลางของกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท 
 - นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสารระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนถนนไปยัง
ท้องถิ่น 
  
 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๒๖ 
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    ๒๖๕,๑๐๐,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บค่าผ่านทาง ถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 

และหากไม่ถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณจะถือว่างบประมาณในส่วนไหน และหน่วยงานแผนการ 
นำงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้จ่ายอย่างไร  

- กรณีบริเวณทางขึ้นด่านเก็บเงินพระราม ๙ ขวามือเป็นช่องเก็บเงินสด ๒ ช่องทาง และผู้ที่มุ่ง
หน้าที่จากสุวรรณภูมิที่ขึ้นสะพานลอยฟ้าลงทางด่วนจะเป็นช่องทาง Easy Pass ทำให้ผู้ใช้ทางที่วิ่งมา
ทางเส้นพระราม ๙ ไม่สามารถเข้าช่องทาง Easy Pass ส่งผลให้เกิดปัญหารถติดเป็นจำนวนมาก  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการยุบรวมบัตร M-Flow/M-pass/Easy pass ให้บัตรเดียว
สามารถใช้ได้ทุกช่องทางหรือไม่ อย่างไร 

- สนับสนุนโครงการรถไฟรางคู่ เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ประหยัดและประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จริง 

- ต้องการทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลอดอุโมงค์  
เส้นงามวงศ์วานและประเสริฐมนูญกิจ  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีอุโมงค์บนถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ 

ส่วนทดแทนตอนที่ ๑ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมเพื่อทบทวนการปรับรูปแบบโครงสร้าง
ที่เป็นทางด่วนยกระดับเป็นทางด่วนใต้ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนงามวงศ์วาน ซึ่งอุโมงค์มีความยาว 
ประมาณ ๖.๗ กิโลเมตร ลึก ๑๐ – ๒๐ เมตร ส่วนตรงกลางลึก ๓๐ เมตร ปัจจุบันอยู่ในช่วงการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๓  

- กรณีรายจากการจัดเก็บค่าผ่านทางในปี ๒๕๖๖ หน่วยงานจัดเก็บได้ จำนวน ๑๓ ,๐๐๐  
ล้านบาท ซึ่งเป็นงบนอกงบประมาณตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยรายได้ในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น การบริหาร การจัดเก็บค่าผ่านทาง การจัด
จราจร การกู้ภัย เมื่อหักรายได้จากการดำเนินงานจะนำมาเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา และเงิน
ลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คงเหลือในนำส่งรายได้ร้อยละ ๔๐ เป็นรายได้ของรัฐ 

- กรณีการปรับช่องเก็บค่าผ่านทางให้เป็น Easy Pass หน่วยงานมีแผนปรับช่องเก็บเงินสด 
เป็นระบบ Easy Pass ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานในปลายเดือนนี้ 

- กรณีบัตรผ่านทางในกรณีเร่งด่วน หน่วยงานได้มีแนวทางการปรับ Easy pass ในปัจจุบัน 
ให้สามารถวิ่งผ่านช่อง M-Flow  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่หมดสัญญาสัมปทานทางด่วนควรกับมาเป็นของรัฐ และไม่ควรให้มีการขยายสัญญา

สัมปทานและหน่วยงานควรมีการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนภายใต้กรอบงบประมาณที่เป็นจริง  
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๒๗ 
 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วฒุ ิกรรมาธิการ ขอเอกสารการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมบอร์ดที่อนุมัติการขยายสัญญา

สัมปทานทางด่วน 
๒. หนังสือการโต้ตอบระหว่างหน่วยงาน 
๓. สรุปนโยบายการลดราคาและเรื่องดับเบิลเดคทั้งหมด 
๔. สรุปแผนงานให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลและความหน้าจะเป็นไปได้จริง 
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย   ๓,๔๔๒,๒๐๘,๒๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการรถไฟแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าที่หน่วยงานไม่มีแผนที่จะพัฒนา หน่วยงานสามารถอนุญาต 

ให้ท้องถิ่นใช้พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะได้หรือไม่ อย่างไร 
- กรณีหัวรถจักรที่ตอ้งใช้นำ้มันเชื้อเพลิงเป็นหลัก และในอนาคตกรมสรรพสามิตจะมกีารจัดเก็บ

ภาษีคาร์บอน เครดิต ไปที่ตัวน้ำมัน ขอทราบว่าจะส่งผลต่อการกำหนดราคาค่าตั๋วรถไฟหรือไม่ อย่างไร  
- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขทางลาดเชื่อมชานชาลาในแต่ละสถานีที่อยู่ภายใต้

โครงการรถไฟรางคู่นั้น เป็นไปตามหลักการออกแบบมวลชนหรือไม่ อย่างไร  
- ที่ ดินของหน่ วยงานบริ เวณ ใต้ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่ งมีการถ่ายโอนให้ กับ

กรุงเทพมหานคร แต่ยังมีปัญหาการลักขโมยสายไฟฟ้า ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่ามีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- การศึกษาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงทางรถไฟ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเหตุใดจึง
ต้องปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว โดยขอรายละเอียดของปัญหา 

- ปัจจุบันหน่วยงานมีการทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการดำเนิน
โครงการแก้ไขปัญหาการเวนคืนในพื้นที่การรถไฟอย่างไร และกรอบการดำเนินการเป็นอย่างไร 

- เส้นทางรถไฟสายตะวนัออกที่ทับซ้อนกับพื้นที่ Airport Link ขอให้ชี้แจงว่าการแบ่งกรรมสิทธิ์
พ้ืนที่สถานีที่คู่ขนานกัน มีการแบ่งกรรมสิทธิ์ระหว่างการรถไฟและบริษัทเอเชียเอราวัณอย่างไร 

- ในต่างจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบางจังหวัดที่ไม่มีทางรถไฟผ่าน สอบถามว่า 
หน่วยงานมีแนวทางในการเพ่ิมโครงข่ายรถไฟเส้นทางจังหวัดชัยภูมิและหนองบัวลำภูหรือไม่ 

- หน่วยงานควรคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการใช้บริการด้วย 
- รถไฟรางคู่จังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดชุมพร ถนนเส้นที่ตัดผ่านทางรถไฟ ไม่ควรให้เป็นภาระ

ของท้องถิ่นในการดำเนินการ เสนอให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาทางข้ามทางรถไฟ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางได้โดยสะดวก 

- โครงการรถไฟรางคู่จังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดชุมพร ขอให้หน่วยงานชี้แจงกรณีจุดทางข้าม
ทางรถไฟในตำบลคูบัว กิโลเมตรที่ ๑๐๕ + ๔๒๕ ที่จะทำการเลื่อนจุดทางข้าม 
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๒๘ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีระบบแสงสว่างที่ภายใต้โครงสร้างสายสีแดงที่ชำรุด ปัจจุบันหน่วยงานมีการประชุม  

กับทางกรุงเทพมหานคร โดยมีความประสงค์ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเข้ามารับมอบสาธารณูปโภค 
และทางกรุงเทพยินดีที่จะรับมอบสาธารณูปโภคดังกล่าวจากหน่วยงาน แต่มีเงื่อนไขให้หน่วยงาน  
ซ่อมระบบแสงสว่าง และอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อม  

- กรณีโครงการปรับปรุงทาง ปัจจุบันหน่วยงานมีโครงสร้าง ๒ ส่วน คือ ส่วนบนและส่วนล่าง 
ส่วนที่ต้องปรับปรุงเป็นโครงสร้างส่วนล่างที่เป็นดินที่รองฐานรถไฟอ่อนตัว อาจส่งผลให้รูปทรง  
เลขาคณิตของทางรถไฟเสีย ทำให้ต้องค่าใช้จ่ายในการคงรูปของเลขาคณิตให้มีมาตรฐานตลอด 

- กรณีถนนเลียบทางรถไฟ สะพานกลับรถ และถนน ๒๔๒๔ ขออนุญาตรับข้อเสนอแนะเพื่อไป
ดำเนินการตรวจสอบ 

- กรณีการประสานงาน หน่วยงานได้มีการประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้กับผู้บุกรุกและผู้ได้รับผลกระทบจากการทำโครงการ ส่วนการแบ่งความ
รับผิดชอบพ้ืนที่ระหว่างแอร์พอร์ต ลิ้ง กับการรถไฟ ซึ่งทางบริษัท เอราวัณ ดูแลเฉพาะโครงสร้างที่อยู่
ข้างบน โครงสร้างสถานีแอร์พอร์ต ลิ้ง ส่วนทางรถไฟดูแลพ้ืนที่ข้างล่าง 

- กรณีโครงการเส้นทางรถไฟที่ไปหนองบัวลำภู ชัยภูมิ เลย ในปี ๒๕๖๘ มีการตั้งงบประมาณ  
ในการศึกษาออกแบบ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ทำให้ต้องตั้งงบประมาณไปในปี ๒๕๖๙  

- กรณีขนส่งสินค้า ปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งสินค้าผลไม้ไปประเทศจีนตั้งแต่ปี ๒๕๖๕  
- กรณีอัตราค่าเช่าที่ดินข้างทาง ขออนุญาตรับไปดำเนินการตรวจสอบว่ามีการขึ้นอัตราค่าเช่า

หรือไม่  
- กรณีทางลอดที่นักเรียนโรงเรียนนาชะอังได้รับผลกระทบ ขออนุญาตรับไปดำเนินการแก้ไข 
- กรณีสะพานลอยกลับรถ หน่วยงานขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือไปดำเนินการขยายโค้งให้ทาง

ยานพาหนะสัญจรได้สะดวก 
- กรณีการเวนคืนที่ดิน การคิดอัตราค่าเวนคืนเป็นไปตามระเบียบ โดยจะสร้างความเข้าใจกับผู้

ถูกเวนคืนเกิดความเข้าใจว่าหน่วยงานคิดอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 
- กรณีพ้ืนที่ว่างและไม่สามารถจัดประโยชน์ หน่วยงานมีความยินดีที่จะให้ความอนุเคราะห์ให้

หน่วยงานท้องถิ่นจัดที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ได้ 
- กรณีการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตจะส่งผลต่ออัตราราคาตั๋วหรือไม่นั้น ขออนุญาต

กลับไปวิเคราะห์ว่าการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตจะส่งต่อราคาค่าตั๋วหรือไม่ 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ปัจจุบันมีชาวบ้านเข้ามาร้องทุกข์เกี่ยวกับการเวนคืนพ้ืนที่ในแต่ละแปลงมีจำนวนที่ไม่เท่ากัน 

ซึ่งการเวนคืนที่ดินหน่วยงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานควรมีสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการชดเชยค่าเวนคืนให้กับประชาชนมาก 

- หน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในสัดส่วนที่เหมาะสม หากศึกษาการ
จำลองการเดินทางหรือทฤษฎีอย่างถ่องแท้ ควรพัฒนารถไฟทางคู่ก่อนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 

- หน่วยงานควรกำหนดตัวชี้วดัจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้า เพื่อให้งบประมาณ
ตอบโจทย์การใช้มากขึ้น 
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๒๙ 
 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ  
๑. ขอรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงรายชื่อผู้เสนอขายหัวรถจักรต่อ

หน่วยงานในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด  
๒. ขอรายละเอียดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางลาดเชื่อมชานชาลาในแต่ละสถานีทั้งหมด 

โดยแบ่งออกเป็นจำนวนชานชาลาที่มีปัญหาและผลการดำเนินการทั้งหมด 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วฒุ ิกรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเรว็สูงเชือ่ม 

๓ สนามบิน ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแนวทางการแก้ไขสัญญาสัมปทาน 
๒. ขอรายละเอียดการขยายระยะเวลาภายใต้กรอบ MOU หรือช่องทางของ BOI 
๓. ระดับความสูงของสถานีปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคตว่าจะมีความสูงกี่ระดับ 
- นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงินของ

หน่วยงาน 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์  กรรมาธิการ ขอข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเส้นทางต่าง ๆ  

และผู้โดยสารในแต่ละสถานีของทุกเส้นทาง 
- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสารโครงการเลี่ยงเมือง ๓ สถานี ขอข้อมูลการเชื่อม

สนามบิน ว่ามีแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อใด 
 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ๑๑,๔๔๔,๔๒๙,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ตามที่มีข้อเสนอแนะในเรื่องราวจับรถไฟฟ้าในปีงบประมาณที่ผ่าน ปัจจุบันยังไม่ได้รับการ

แก้ไข ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- ขอทราบว่าการที่รฐับาลประกาศนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย หน่วยงานได้มีการเจรจาตามที่

ประกาศนโยบายหรือไม่ อย่างไร  
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราชบูรณะ และบางใหญ่ – บางซื่อ ขอให้หน่วยงาน

ชี้แจงการคาดการณ์รายได้ และจะสามารถดึงดูดประชาชนให้เข้ามาร่วมได้อย่างไร 
- หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูที่มีปัญหา

ด้านคุณภาพอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ 
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นส่วนต่างของข้อเสนอผลตอบแทนคืน

ให้รัฐระหว่าง BTS และ BEM จำนวน ๖๘,๖๑๓ ล้านบาท และผลของการเจรจาต่อรองเป็นอย่างไร 
- นโยบายรถไฟฟ้าราคา ๒๐ บาท ตลอดสาย ผลการเจรจาของรัฐบาลเพื่อการกำหนดราคาเป็น

อย่างไร 
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๓๐ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีมือจับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองที่มีความสูง หน่วยงานของรับไปดำเนินการ

ตรวจสอบมาตรฐานและหาแนวทางการพิจารณาเพื่อแก้ไขอย่างไร 
- กรณีการส่งเสริมผู้พิการ หน่วยงานรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเพ่ือไปพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 
- กรณีจำนวนผู้โดยสารที่จะเพียงพอต่อการดำเนินงานของสายสีม่วงเหนือ ต้องมีผู้โดย 

สาร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คน จึงจะมีรายได้เพียงพอต่อการเดินรถ 
- กรณีแนวทางการเพ่ิมรายได้ หน่วยงานพยายามขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่วนนี้

จะทำรายได้เพ่ิมขึ้นและมีการเดินทางเพิ่มขึ้นในระบบรถไฟฟ้า และความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งรถมวลชนระดับรอง ทั้งนี้ หน่วยงานมีแนวทางการบริการเชิงพาณิชย์ เช่น การให้บริการที่จอดรถ 
หรือว่าจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

- กรณีการจัดทำระบบไร้เงินสด ปัจจุบันการบัตรรถไฟฟ้าเป็นระบบสมาร์ทการ์ดและแบบการ
หยอดเงินสดเติมเงิน และหน่วยงานมีโครงการจัดทำระบบเติมเงินออนไลน์ การตัดเงินผ่านบัญชี ขณะนี้
ได้ดำเนินการในบางสาย  

- กรณีสายสีชมพู – เหลือง ที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หน่วยงานได้มีการกำกับดูแลผู้รับ
สัมปทานเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยที่มากขึ้น นอกจากนี้ได้มีการตั้งอนุกรรมการเพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู – เหลือง  

- กรณีการขอจำนวนผู้โดยสารรายสถานีในรอบ ๓ ปี หน่วยงานขออนุญาตจัดส่งรายละเอียด
เป็นเอกสาร 

- กรณีสายสีส้ม หน่วยงานดำเนินการตามกระบวนกฎหมายการร่วมลงทุนของเอกชน ซึ่งในช่วง
ที่มีคัดเลือกทั้ง ๒ ครั้ง มีการฟ้องคดีหลายครั้ง ทุกคดีที่ไปศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองได้มีการ  
ยกฟ้องทุกคดีเป็นที่เรียบร้อย ส่วนครั้งล่าสุดที่เป็นคดีหมายเลข อ๕๗๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๗ ประกอบกับในการคัดเลือกทุก ๆ ข้อเสนอได้ถูกคืนไปยังผู้ยื่นโดยมิได้มีการเปิดซองข้อเสนอและ
มิได้มีการตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าวแต่อย่างใด 

- กรณีการเจรจาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกได้มีการคัดเลือกจนได้ผู้ที่ชนะการคัดเลือก 
และมีการเจรจาเพิ่มเติม ๒ ข้อ ๑. ผู้เข้ารับสัมปทานตอ้งเขา้รับมอบพ้ืนที่ตั้งแต่เมษายน ๒๕๖๙ เป็นการ
รับมอบพ้ืนที่เร็วกว่าที่กำหนด ๒. การเจรจาลดค่าโดยสารจาก ๑๗ บาท ถึง ๖๒ บาท ตามข้อกำหนด 
ลดลงเหลือ ๑๕ บาท ถึง ๔๔ บาท และตึงราคาค่าโดยสารเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี เมื่อได้ผลการเจรจา
คัดเลือกต้องเสนอร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดพิจารณา รวมทั้งส่งผลการเจรจาและเงื่อนไขสำคัญ  
ผ่านกระทรวงคมนาคมไปที่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
อย่างหนึ่งอย่างไรหน่วยงานต้องรับไปปฏิบัติดำเนินการต่อไป  

- กรณีการเจรจา ๒๐ บาท ตลอดสาย อยู่ในกระบวนการและยังมิได้ผนวกอยู่ในผลการคัดเลือก 
- กรณีค่าโดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในปีที่ ๑๐ เป็นการเจรจาทางที่คณะกรรมการคัดเลือกและผู้ชนะ

การคัดเลือกเจรจาร่วมกัน เมื่อครบตามสัญญาต้องพิจารณากันอีกครั้ง 
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๓๑ 
 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่หน่วยงานดำเนินการร่วมลงทุนกับเอกชน

ทั้งหมดมีจำนวนกี่คดี 
๒. ขอรายละเอียดผลการพิจารณาลดราคาค่าโดยสารคงเหลือ ๑๕ บาท ถึง ๔๔ บาท คิดเป็น

มูลค่า จำนวน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท  
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์  กรรมาธิการ ขอข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเส้นทางต่าง ๆ  

และผู้โดยสารในแต่ละสถานีของทุกเส้นทาง ระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง 
 
 
 
 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๒๑.๒๕ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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